

ĐOÀN ĐẠI BIỂU TỈNH ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng bằng cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và đồng bào để bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị

trong suốt 81 ngày đêm lịch sử năm 1972. Hàng nghìn chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại lòng đất nơi đây. Thành cổ Quảng Trị hôm nay là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ và trở thành biểu tượng thiêng liêng cho khát vọng hòa bình.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm trung tâm di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn

của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Có được những thành quả như ngày hôm nay, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", đoàn kết một lòng,

phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và phát triển. Không ngừng học tập, lao động, tiếp bước truyền thống vẻ vang của lớp cha anh đi trước, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra. Đồng thời, tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, xứng đáng với truyền thống quê hương và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Nhắn tin "Tri ân liệt sĩ"

Chương trình nhắn tin "Tri ân liệt sĩ" từ 0h00 ngày 23/6 đến hết 24h00 ngày 20/8/2023. Hãy soạn TALS gửi 1405, mỗi tin nhắn ủng hộ 20.000 đồng là nghĩa cử "Đền ơn đáp nghĩa".

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

Trên cơ sở các ý kiến tham luận của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, ngành thanh tra đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho từng lĩnh vực trong 6 tháng cuối năm theo tinh thần "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển". Trong đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của công chức ngành thanh tra trong hoạt động chuyên môn, nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là thúc đẩy tiến độ, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra. Tập trung thanh tra vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật; chú trọng công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực từ trung ương đến địa phương theo chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để đạt hiệu quả cao nhất.

THẢO GIỜ KHÓ KHĂN...

(Tiếp theo trang 1)

ma túy chưa có trong danh mục theo quy định, tiềm ẩn phức tạp. Người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh tuy giảm nhưng vẫn ở mức cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những tồn tại, hạn chế và chỉ ra khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực cố gắng của các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố cần quyết tâm, quyết liệt bám sát cơ sở hơn nữa để triển khai các nhiệm vụ phòng, chống, kiểm soát người nghiện ma túy. Sở Y tế nghiên cứu kỹ văn bản của trung ương, chỉ đạo của tỉnh để tham mưu UBND tỉnh các giải pháp quy hoạch mạng lưới cơ sở xác định tình trạng nghiện trên địa bàn, các điều kiện bảo đảm và dự toán kinh phí xác định tình trạng nghiện, lộ trình công bố cơ sở xác định tình trạng nghiện trên địa bàn. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các đơn vị, địa phương rà soát khó khăn, vướng mắc công tác cai nghiện và sau cai trên địa bàn tỉnh để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ. Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm công tác kiểm soát các hoạt động liên quan đến ma túy. Theo đó, tập trung các lực lượng, mở đợt cao điểm về đấu tranh, truy quét triệt để, ngăn chặn nguồn cung ma túy từ sớm, từ xa. Đẩy mạnh sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, giữ vững số xã an toàn ma túy, nghiên cứu xây dựng đề án xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy. UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công cụ thể và gắn trách nhiệm cho từng phòng, ban, xã, phường để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại địa phương.

KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng trong khối tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập người lao động, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

GIÚP DOANH NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

Để doanh nghiệp khai thác tốt các FTA và tránh gặp các bất lợi khi bị các nước áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại đã phổ biến một số kiến thức cơ bản về khái niệm, thống kê các biện pháp phòng vệ thương mại trên thế giới, quy định pháp luật và quy trình điều tra, công tác hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, công tác điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng nhập khẩu. Cục Phòng vệ thương mại cũng đưa ra một số khuyến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước địa phương và các doanh nghiệp. Trong đó, chuyên gia nhấn mạnh các doanh nghiệp nên xây dựng kế hoạch sản xuất, xuất khẩu hợp lý, kiểm soát giá xuất khẩu đối với mặt hàng có nguy cơ điều tra chống bán phá giá; hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc; cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác khi có yêu cầu của cơ quan điều tra; tuyệt đối không tham gia, tiếp tay cho các hành vi gian lận xuất khẩu, chuyển tải bất hợp pháp nhằm ứng phó và tránh bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
---	--

Tình hình dịch Covid-19 từ ngày 8 - 14/7

Việt Nam: Ghi nhận hơn 340 ca mắc Covid-19 từ ngày 8 - 14/7

Từ ngày 8 - 14/7, cả nước ghi nhận hơn 340 ca mắc Covid-19, trong đó ngày có số ca mắc cao nhất là 86 ca, thấp nhất là 24 ca.

Ngày 14/7, cả nước ghi nhận có 5 bệnh nhân nặng phải thở oxy, 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, không có ca tử vong do Covid-19.

Đến nay, Việt Nam đã tiêm được hơn 266,5 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19.

Thái Bình: Ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 từ ngày 7 - 14/7

Từ ngày 7 - 14/7, Thái Bình ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 mới, giảm 1 ca so với tuần trước. Hiện còn 1 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Tính đến ngày 14/7, toàn tỉnh đã tiêm được hơn 4,365 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

HOANG LANH

VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

Trên cơ sở các ý kiến và thực tiễn tại địa phương, các đồng chí Thường trực Huyện ủy Vũ Thư chỉ đạo thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Đồng Thanh cần nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tối đa nội lực để tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội. Xã khẩn trương rà soát, triển khai thủ tục để quy hoạch đất và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo nguồn lực đầu tư xây dựng NTM nâng cao và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong sản xuất nông nghiệp, cấp ủy, chính quyền cần khẩn trương vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, triển khai quy hoạch, động viên nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với diện tích cây lúa manh mún, xen kẹt, kém hiệu quả gắn với việc quản lý tốt đất đai khu vực này.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, xã cần nhanh chóng xây dựng mục tiêu chi tiết, giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn để thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả năm. Huyện sẽ sớm triển khai phương án điều động, bổ sung cán bộ công chức chuyên môn cho các vị trí còn thiếu của xã. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện vào cuộc tích cực, trách nhiệm, hỗ trợ địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt công tác xây dựng NTM nâng cao. Huyện và xã cùng vào cuộc với quyết tâm vững, triển khai quy hoạch, đồng viên nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với diện tích cây lúa manh mún, xen kẹt, kém hiệu quả gắn với việc quản lý tốt đất đai khu vực này.

QUYỀN PHỤ... (Tiếp theo trang 1)

6 tháng cuối năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ tiếp tục tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; thực hiện tốt đề án sản xuất vụ mùa, đẩy mạnh phát triển sản xuất cây vụ đông năm 2023; tập trung giải phóng mặt bằng

thực hiện các dự án đường giao thông, dự án khu dân cư và một số dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào huyện; thực hiện tốt công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng...

THÁI THUY

ĐỐI THOẠI, THẢO GIỜ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHO DOANH NGHIỆP

Chiều ngày 14/7, huyện Thái Thụy tổ chức gặp mặt, đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, HTX và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh, tình hình kinh tế thế giới và trong nước diễn biến khó lường, xuất khẩu bị chậm lại, thiếu điện cục bộ cho sản xuất... Do vậy, việc huyện tổ chức gặp mặt, đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, HTX và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thể hiện sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo huyện, các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của huyện cùng với cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện phát biểu ý kiến, đề xuất, kiến nghị với huyện, tập trung vào các vấn đề: tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng; bảo đảm chỉ đạo ngành tài nguyên và môi trường đẩy mạnh việc hướng dẫn, làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay vốn; đề nghị huyện sớm có hướng dẫn thủ

tục xin gia hạn cho thuê đất; người chăn nuôi thủy sản khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, bà con tự cung tự cấp, đề nghị huyện có hướng giải quyết; huyện, tỉnh có chính sách miễn, giảm thuế, thay vì hoàn nộp thuế...

Những câu hỏi của các công ty, doanh nghiệp đặt ra được lãnh đạo huyện giao các ban, ngành, đơn vị có liên quan tổng hợp, tiếp thu và trả lời thỏa đáng; về những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo huyện Thái Thụy ghi nhận những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của huyện. Thông qua đối thoại để huyện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh. Huyện cam kết tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất duy trì phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên địa bàn huyện.

TRẦN TUẤN



Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ triển khai đội hình xử lý tình huống.

Thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng

Hướng tới kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023); nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2023), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng trên trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn).

Cuộc thi nhằm tuyên truyền về lịch sử 93 năm xây dựng và phát triển ngành tuyên giáo của Đảng. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ngành tuyên giáo của Đảng; về vai trò của công tác tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là dịp khẳng định trách nhiệm và quyết tâm của toàn ngành trong tổ chức, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; báo về nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phân bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 17/7/2023 đến hết ngày 6/8/2023, tương ứng với 3 tuần thi: Tuần thứ nhất từ ngày 17 - 23/7/2023; tuần thứ hai từ ngày 24 - 30/7/2023; tuần thứ ba từ ngày 31/7 - 6/8/2023.

Mỗi tuần thi, Ban tổ chức sẽ đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử ngành tuyên giáo; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của ngành tuyên giáo; một số đặc trưng, yêu cầu, nhiệm vụ nổi bật của ngành tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay...

Thế hệ cuộc thi, cùng các thông tin chung về cuộc thi, câu hỏi thi, người đạt giải tuần; tài liệu tham khảo được đăng trên trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn). Ngoài ra, link liên kết cuộc thi, thông tin về cuộc thi cũng được đăng tải trên một số cơ quan báo chí; trang thông tin điện tử của ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương...

Cuộc thi hướng đến các đối tượng: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân; báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở (trừ các thành viên trong Ban tổ chức, Tổ thư ký cuộc thi).

Đề tham gia, người dự thi truy cập "Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến" tại trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn) của Ban Tuyên giáo Trung ương hoặc trên các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi. Sau khi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng cách lựa chọn 1 phương án đúng cho mỗi câu hỏi, người dự thi phải dự đoán tổng số lượt người dự thi trong tuần thi đó; nhấp chuột vào phần "Hoàn thành" để kết thúc phần trả lời.

Cơ cấu giải thưởng mỗi tuần thi bao gồm: 1 giải nhất trị giá 3.000.000 đồng; 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 3 giải ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng; 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng và một số giải thưởng khác do Ban tổ chức cuộc thi quyết định (ngoài tiền thưởng, các cá nhân đạt giải sẽ được nhận Giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi).

Chi tiết thế hệ cuộc thi tại địa chỉ: <https://baothaibinh.com.vn/tin-tuc/10/178882/the-le-cuoc-thi-trac-nghiem-tim-hieu-ve-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-cua-dang>.

P.V

3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa



Ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa trước ngày 20/7.

Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 14/7, toàn tỉnh đã gieo cấy được trên 63.300ha lúa mùa, đạt 85% kế hoạch, trong đó, các huyện: Hưng Hà, Vũ Thư, Đông Hưng đã hoàn thành gieo cấy.

Ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương huy động nông dân tập trung nhân lực, máy móc để nhanh tiến độ gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất, bảo đảm việc gieo cấy kết thúc trước ngày 20/7; bảo vệ tốt diện tích mạ dự phòng đồng

thời chuẩn bị đủ lượng giống lúa ngắn ngày, kịp thời ứng phó với những bất thuận của thời tiết.

Các địa phương làm tốt công tác điều tiết nước, bảo đảm cây lúa không bị nóng, nhanh bén rễ. Khi lúa bén rễ hồi xanh, giữ mực nước 3 - 5cm kết hợp bón phân NPK tổng hợp thúc lúa đẻ nhánh sớm và tăng cường khả năng chống chịu với thời tiết bất thuận. Chỉ đạo nông dân tăng cường sử dụng phân bón vi sinh, hữu cơ, các chế phẩm sinh học để cải tạo đất, hạn chế hiện tượng ngộ độc hữu cơ; kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, chủ động diệt ốc bươu vàng, diệt chuột, lúa cỏ, quản lý rầy để hạn chế nguồn lây bệnh lùn sọc đen ngay từ đầu vụ. Nghiêm cấm các hình thức sử dụng điện lưới quốc gia, thuốc ngoài danh mục để diệt chuột.

Tuyên truyền, phổ biến quy định về an toàn thực phẩm

Sáng ngày 14/7, tại huyện Vũ Thư, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản và sử dụng phụ gia trong sản xuất, kinh doanh giò, chả cho đại diện lãnh đạo một số xã, trưởng ban chăn nuôi và thú y xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thịt và các sản phẩm từ thịt trên địa bàn huyện.

Huyện Vũ Thư hiện có trên 10.100 cơ sở sản xuất, kinh

doanh nông, lâm, thủy sản, trong đó 7.252 cơ sở đã ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; 35 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và các cơ sở cơ bản duy trì điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh. Mặc dù có nhiều kết quả khả quan nhưng trong hoạt động triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của huyện còn một số hạn chế. Đặc biệt, qua hoạt động giám sát mỗi ngày, giám sát an toàn thực phẩm của cơ quan chuyên môn, trên địa bàn huyện Vũ Thư những năm qua vẫn phát hiện các cơ sở, các mẫu không

đảm bảo an toàn thực phẩm tập trung chủ yếu ở hành vi sử dụng chất trong sản xuất giò, chả.

Tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh thực phẩm nông, lâm, thủy sản; hướng dẫn cách nhận diện mối nguy về an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; hướng dẫn các quy trình thực hành tốt trong sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn; phụ gia và quy định sử dụng.

NGÂN HUYNH

Diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Sáng ngày 14/7, Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có nhiều lực lượng tham gia tại Trung tâm thương mại Go Thái Bình.

Với tình huống giả định, do sự cố đường ống dẫn gas, đám cháy xảy ra tại tầng 1 Trung tâm thương mại Go Thái Bình, lực lượng chữa cháy cơ sở triển khai các lăng phun nước để khống chế hướng cháy lan của đám cháy, ngăn khói khí độc tiếp cận vào các đường thoát nạn. Sau

khí nhận được tin báo, gần 200 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố cùng 16 phương tiện cơ giới các loại đã được huy động đến hiện trường làm nhiệm vụ. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, các lực lượng tham gia diễn tập đã thực hành tuần thực qua 3 giai đoạn, xử lý hiệu quả tình huống cháy lớn tại Trung tâm thương mại tập trung đồng người.

Buổi diễn tập giúp các lực lượng tham gia nâng cao kỹ

năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chủ động xây dựng các phương án phù hợp với từng khu vực, địa bàn, cơ sở và trang bị các phương tiện, thiết bị phù hợp với điều kiện thực tế nhằm thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ". Kịp thời chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, ngăn chặn các vụ cháy xảy ra, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

MINH HƯỜNG